

## ยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ ของ ม.หาดใหญ่

**จุดประกาย  
วัยเกิน**  
โดย...สวารอบรู้

แนะนำบุคคลเด่นหรือดีชมได้ที่...  
jir1319@hotmail.com  
โทร.089-7334395

จากการประกาศผลการแข่งขันโครงการ HSBC Young Enypreneur การประกวดแผนธุรกิจระดับเอเชีย ในวันที่ 9 เมษายน 2550 ที่ผ่านมา เป็นความปราบปลื้มยินดีของชาวเมืองหาดใหญ่ เนื่องจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้เข้ารอบที่ 2 จำนวน 3 ทีม จากการส่งเข้าประกวด 5 ทีม จากผู้สมัครทั่วประเทศจำนวน 249 ทีม

ซึ่งทีมที่เข้ารอบที่ 2 มีดังนี้ 1. ทีม Bus Net คือ นางสาวสุกัญญา จอมวิเชียร ชั้นปีที่ 3 สาขา บริหารธุรกิจ นางสาวทิวาพร เณลิวบุญญาวงค์ CM ชั้นปีที่ 4 และนางสาวทิพวรรณ ชูทัพ CM ชั้นปีที่ 4 ได้บอกว่า ปัจจุบันนี้โลกมีวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง สิ่งที่เราได้คืออินเทอร์เน็ต ซึ่งได้เลือกพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในสถานที่ท่องเที่ยวเช่น น้ำตก ชายหาด ส่วนใหญ่จะไม่มีสัญญาณ หรือสายโทรศัพท์ไปไม่ถึง จึงนำสัญญาณมาติดตั้งบนรถบัสสองชั้น ซึ่งเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และราคาไม่แพงคือ ค่าบริการ 80 บาท ต่อ 1 ชั่วโมง นี่คือนวัตกรรมหนึ่งของการวางแผนธุรกิจที่ดี

ทีมที่ 2 Smart Cleaner คือ นายโกศล แสงวรรณลอย ชั้นปีที่ 2 สาขา การจัดการทั่วไป นางสาวสุจิตรา ชูจันทร์ สาขาบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 นี้คือความภาคภูมิใจสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจทำความสะอาดที่ทำงานโดยมอเตอร์ สามารถเปลี่ยนหัวแปรงได้ มี 3 หัว แต่ละหัวแปรงจะมีขนาดลักษณะตามพื้นที่ทำความสะอาด ว่ามีความ

“เบื้องหลังความสำเร็จนี้คืออาจารย์กนกวรรณ แสงจันทร์ ประธานโครงการและทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด”

สกปรกมากน้อยเพียงใด อีกทั้งผู้ใช้ปราศจากการสัมผัสกับน้ำยาทำความสะอาด สร้างความสะดวกสบาย และไม่เปลืองแรง นี่คือการประหยัดพลังงานที่ดีอีกหนึ่งวิธี นี่คือนวัตกรรมอันดีถึงความเก่งกล้าของน้องนักศึกษา

และทีมที่ 3 Entertainment Complex for Handicap คือ นางสาวสายฝน รมณีย์ สาขาบริการธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 นายวรวิทย์ เกษมสุข การบัญชี ชั้นปีที่ 4 และนายมุขัมหมัดอาหมีน เจ๊ะกายอ สาขาบริหารธุรกิจชั้นปีที่ 2 นี้

คืออีกแผนธุรกิจที่เพิ่มคุณค่าทางสังคมได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเป็นการตระหนักถึงผู้ที่มีความพิเศษทางด้านร่างกาย ช่วยลดความเครียด เพิ่มความสะดวกสบายให้แก่เขาทั้งหลายได้มีทางเลือกที่ดี อีกทั้งยังสามารถทำให้เขาเห็นคุณค่าของตนเองลดอคติว่าตนทำให้ครอบครัวลำบาก นี่คือนโยบายที่ให้ความบันเทิง มี 6 โซน โซนที่ 1 มีห้องสมุด ซึ่งจะมีห้องสมุดทั่วไปและห้องสมุดเสียง เพื่อคนพิการทางด้านสายตา โซนที่ 2 มีนิตยสารเตอร์ เพิ่มความบันเทิงอย่าง

ไม่มีขีดจำกัด โซนที่ 3 อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพิ่มรับรู้ข่าวสาร ตอบสนองความต้องการได้อย่างยอดเยี่ยม โซนที่ 4 ร้านบริการเครื่องดื่มน้ำ เพื่อเพิ่มความสดวกสบาย โซนที่ 5 ห้องบำบัดเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น นวดแผนโบราณ ยืดเส้นยืดสายเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลาย โซนที่ 6 เป็นฟิตเนส ที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายของผู้เชี่ยวชาญทางด้านร่างกาย อย่างครบครัน ทำให้คนในสังคมมีความเท่าเทียมกัน ✕

เบื้องหลังความสำเร็จนี้คืออาจารย์กนกวรรณ แสงจันทร์ ประธานโครงการและทีมงานอาจารย์ที่ปรึกษา ที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ท่วมเททั้งแรงกายและแรงใจ ทำให้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพสูงเพื่อทำให้ธุรกิจเมืองหาดใหญ่เติบโตและได้รับมาตรฐานสากลในอนาคตอันใกล้

